
รายงานการประชุม 

คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญ  

ในคณะกรรมาธิการวิสามญัวิชาการตรวจรางรัฐธรรมนูญและรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

วันเสารที ่๙ มถิุนายน ๒๕๕๐ 

ณ หองประชมุกรรมาธิการ ๓๖๐๑ ชัน้ ๖ อาคารรัฐสภา ๓ 

---------------------------- 

เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๕๕ นาฬิกา 

 

  (นายอัครวทิย  สุมาวงศ ทาํหนาที่ประธานในที่ประชุม) 

  ประธาน  :  คณะกรรมาธิการมาครบองคประชุมแลว ขออนุญาตเปดประชุม 

เร่ืองตามระเบยีบวาระก็คือ 

  ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานจะแจงใหคณะกรรมาธิการทราบ กม็ีอยู ๓ เร่ือง  

เร่ืองแรกก็คือ ประธานคณะกรรมาธิการวสิามัญกิจการสภามีหนังสือถึงประธาน 

คณะกรรมาธกิารนี้แจงสรุปผลการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการสภาที่ประชุมเมื่อวนัที ่๓๐ 

พฤษภาคม ๒๕๕๐ ผมก็ไดขอเสนอใหกรรมาธิการทราบ 

  อีกเรื่องหนึ่งคอื ทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญก็มีหนงัสือถึงประธานคณะกรรมาธิการนี้

วาไดรับสรุปขอมูลผลการวิเคราะหทางวิชาการกับรายงานสรุปผลการศึกษาพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญ และรายงานผลการตรวจรางรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช .... ของ

คณะกรรมาธกิารวิสามัญ วชิาการ เรียบรอยแลว และจะนําขอมูลดังกลาวไปใชเพือ่ประโยชนตอการ

พิจารณารางรฐัธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญตอไป ก็ขอแจงใหคณะกรรมาธิการทราบดวย 

นอกจากนี้แลวมีกรรมาธิการขอลาประชุมเพราะวามีภารกิจสําคัญ ทานธีรวัฒน ทานอรัญ 

ทานวัชรา และทานประสงค และทานอืน่ถาไมมาก็คงจะติดภารกิจสําคัญดวยนะครบั  

  ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม เมื่อวันที่ ๓๐ มหีนา ๑ เปนรายชื่อ  หนา ๒ 

หนา ๓  หนา ๔  หนา ๕  หนา ๖  ทานกรรมาธิการไมมขีอทักทวงเพิ่มเติมก็ถือวาทีป่ระชุมรับรองบันทกึการ

ประชุมเชนนัน้นะครับ  

  ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองพิจารณา เร่ืองการตรวจรางรัฐธรรมนูญ ขอเชญิทานประธาน 

อนุกรรมาธกิารตรวจรางรัฐธรรมนูญชวยแถลงหนอยครบั 

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  : เรียนทานประธาน ทานคณะกรรมาธิการ เมื่อวานนี้คณะอนุ

กรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญไดประชุมกันที่หองนี้ และไดรางซึ่งฝายเลขานุการไดปรับปรุงแลวมาเพยีง 

๕๔ มาตรา กไ็ดตรวจดู มีทีค่ณะกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญไดแกไขไปก็มี และที่ไมไดแกไขก็มี 

เพราะฉะนัน้เดี๋ยวจะเรียนรายงานใหที่ประชุมไดทราบ ซึ่งก็มีอยูไมกีม่าตราที่จะมีขอสังเกตเพิ่มเติม  

 



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญ                                                       วีรพร ๑/๒ 

วันเสารที ่๙ มถิุนายน ๒๕๕๐ 

 

อยากเรียนวา ในคําปรารภ ไมไดมีขอสังเกตอะไรนะครับ เร่ือยมาจนกระทั่งถึงมาตรา ๓ วรรคสอง เขาตก 

คําวา และ ไป อาจจะตกโดยพลั้งเผลอก็ได ก็เลยเสนอเขาไปใหมวา ในวรรคสองทีบ่อกวา การปฏิบัติหนาที่

ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล ไมม ีและศาล เพื่อจะไดใหสอดคลองกบัวรรคแรก วรรคแรกมี และ ดวย 

นี่ก็ขอเสนอใหเขาเติม และ ไป ซึ่งก็ไดมีบันทึกไวแลวนะครับ ตอไปนอกจากนั้นก็มีถอยคําซึ่งควรจะอยู

บรรทัดเดียวกนั เดี๋ยวก็ใหทีป่ระชุมวนิิจฉัยแลวกนัวาอนุกรรมาธกิารเสนอวา คําวา พระราชกรณยีกิจ อันนี้

เขาแกแลวนะครับในรางใหม พระราชกรณียกิจอยูในบรรทัดเดียวกนัแลว อันนี้ไมมขีอสังเกตแลวนะครับ  

ตอไปเร่ือย ๆ รูสึกไมมีขอสังเกตเลยนะครับ จนถึงมาตรา ๕๔ สวนหลงัจากมาตรา ๕๔ ก็เพิ่งจะไดรับมา

ตอนเชานี้เอง พรอม ๆ กบัทานกรรมาธิการ เพราะฉะนัน้คิดวาคงจะไดพิจารณาไปพรอม ๆ กันครบั  

  ประธาน  :  ขอบคุณครับ เดี๋ยวไดรับรางมา อนกุรรมาธกิารก็ชวยดําเนินการโดยเรว็และ

เสนอกรรมาธกิารตอไปนะครับ ในชั้นนี้เราขอผานไปเรื่องอื่นของคณะกรรมาธิการกอนไดไหมครับ  

เปดโอกาสใหคณะอนุกรรมาธิการไดตรวจรางเพื่อเสนอคณะกรรมาธกิารพิจารณา  

  เร่ืองอื่น มีทานผูใดจะเสนออะไรไหมครับ ทานวรพจน มอีะไรไหมครับ 

  นายวรพจน  วงศสงา  :  บังเอิญอนุคณะของผมไมไดประชุมเลยตลอดอาทิตยที่แลวมา 

เพราะวาติดตอกันไมได แลวทานประธานก็คงมีภารกิจสําคัญที่อ่ืน รางวิธีการเลือกตั้งซึ่งผมเคยเสนอให

คณะใหญดูคราวที่แลวก็เลยยังไมไดผานชัน้อน ุแตอยางไรก็ตามเนื่องจากมีขาวออกมาวา การเลือกตั้งได

กําหนดวา ๓๒๐ บวก ๘๐ แตผมบังเอิญไมทราบขอมูลวาแบงเปน ๘ เขต ก็เลยไดทาํวิธีคาํนวณสาํหรับ 

๓๒๐ บวก ๘๐ ตอมาใหในหนา ๖  หนา ๗  ถาหากคิดวาจะเปนประโยชนในการไปประกอบการพิจารณา

ในการทําใหการคํานวณสมบูรณยิ่งขึ้นก็แลวแตคณะกรรมาธิการของเราจะพิจารณาครับ เจาหนาที่คงได

แจกใหแลว หนา ๖ หนา ๗ เปนการคํานวณแบบ ๓๒๐ บวก ๘๐ นะครับ 

  ประธาน  :  คือความจริงตองผานอนกุรรมาธิการนะครับ แตวาโดยที่เปนเรื่องที่

คณะกรรมาธกิารก็อาจจะพจิารณาไดวา ขอพิจารณาของทานวรพจนซึ่งเปนอนุกรรมาธิการสงเสรมิขอมูล

นั้นเปนเรื่องทีส่มควรเสนอผานไปยงัสภารางรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาประกอบกัน มนัไมใชเฉพาะเรื่อง 

รางรัฐธรรมนญู เร่ืองรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการเลอืกตั้ง อะไรตาง ๆ ดวย ฉะนัน้ถงึแม

รางรัฐธรรมนญูจะนัน่แตแนวอันนี้ก็อาจจะเปนประโยชนตอการรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญในเรื่อง

รายละเอียด ไมทราบวาทานคณะกรรมาธิการจะเหน็สมควรที่จะเสนอความเห็นอนันี้ไปยังสภาราง

รัฐธรรมนูญเพือ่ประกอบการพิจารณา ทัง้ไมใชเฉพาะเรื่องของการรางรฐัธรรมนูญ แตรางกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญดวยหรือไม ถาจะเสนอไป ผมก็คิดวาเราคงไมบอกวาเปนความเหน็ของคณะกรรมาธิการ แตผม

จะบอกวาขอสงความเหน็ของอนุไปเพื่อประกอบการพิจารณา ไมทราบทานกรรมาธกิารจะมีความเห็นเปน

ประการใด เชญิทานประวทิยครับ มีอะไรไหมครับ  



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญ                                                       วีรพร ๑/๓ 

วันเสารที ่๙ มถิุนายน ๒๕๕๐ 

 

  นายประวทิย  ทองศรีนุน  :  เห็นดวยที่ทานประธานเสนอครับ 

  ประธาน  :  ทานมานจิครับ 

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  กราบเรียนทานประธาน ผมคิดวาการเสนอขอมูลอะไรเขาไป 

ก็เปนเรื่องที่ดี ก็ชวยใหไดมีขอมูลตาง ๆ คราวนี้ในชัน้กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญผมคิดวาถาจะเปน

ประโยชนก็ตองเสนอวันนี้ เอาตอนเชานี้แหละครับ เพราะวาวนันี้จะเปนการพิจารณาของกรรมาธิการ

สุดทายแลวครับ  

  ประธาน  :  ก็ไมมีปญหาครับ ฝายเลขานกุารยกรางไดทันทีไหมหนังสือ ใหผมเซน็เลย

เดี๋ยวนี ้ตรงคําวา สรุปความเห็นของคณะอนุกรรมาธกิาร เอาเปน สรุปความเหน็ หรืออะไรตรงนี้ หนงัสือที่

เราสงไปตรงนีเ้ราจะใชคําอะไร ตรงหัวขอนี ้ทานสดศรีมีคาํแนะนําอะไรไหมครับ 

  นางสดศรี  สัตยธรรม  : สําหรับเร่ืองรัฐธรรมนูญคงไมม ีแตจะขอเสนอเรื่องเกี่ยวกับ 

  ประธาน  : ไมครับ หมายความวาเรากาํลังจะสงอันนี้ไปให เราติดใจอะไรไหมครับ 

  นางสดศรี  สัตยธรรม  :  ไมมีคะ 

  ประธาน  :  ทานมานจิมีอะไรไหมครับ จะใชคําวา สงความเห็นของคณะอนุกรรมาธกิาร 

หรืออะไร 

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  ก็นาจะดีแลวนะครับ ความเห็นของอนุกรรมาธิการ กเ็ปนเรื่อง

ของอนุกรรมาธิการ 

  ประธาน  :  คือผมนิดเดียวทานวรพจน มนัผานการประชุมเขาหรือยงัครับ 

  นายวรพจน  วงศสงา  :  ยังครับ เนื่องจากวาไมสามารถจะนัดประชุมกนัไดตลอดอาทิตย 

ที่แลวมาครับ  

  ประธาน  :  เชิญทานธิติพนัธุ 

  รองศาสตราจารยธิติพนัธุ  เชื้อบุญชัย  :  ผมคิดวาอาจจะเปนลกัษณะความเหน็ 

เบื้องตน หรือไมก็เปน ผลการศึกษาเบื้องตน ที่เปนพวกนีด้ีไหมครับ 

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  ผมเขาใจประเดน็ทานประธาน คือถายงัไมไดผานอนกุรรมาธิการ

แลวจะอางชื่ออนุกรรมาธกิารเขาไมได อันนี้จะหาคําพูดอะไรดี 

  ประธาน  :  เราคงจะสงไปแนนะครับ แตก็บอกวาอนันีเ้ราเหน็วานาจะเปนประโยชนตอ 

การพิจารณาของทั้งกรรมาธิการยกรางรฐัธรรมนูญและสภา แตตรงอันนี้เราจะสงอะไรไป 

นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  คือผมกําลังคดิวาในการทีท่านประธานจะสงเอกสาร จะใช 

ชื่อวาอยางไรนั้นผมคิดวา จากที่ผมดูบรรยากาศของอนกุรรมาธิการของทานวรพจนนั้น ผมดูนีก่ารเรียก

ประชุมไมไดก็คงจะไมไดหมายความวาอนจุะมคีวามเหน็แยงแตกตาง เพราะอนันี้เปนการชี้แจงถงึระบบ 



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญ                                                       วีรพร ๑/๔ 

วันเสารที ่๙ มถิุนายน ๒๕๕๐ 

 

เทานัน้ ผมก็คิดวาทานวรพจนก็เหมือนกับเปนมือในการทําเรื่องนี้ของอนุนี ้เพราะฉะนัน้ถาเกิดกรรมาธิการ

วิสามัญของเราจะสงวาเปนเรื่องความเหน็ของอนุกรรมาธิการอางไปอยางนี้ ผมก็คิดวาคงไมไดเกิดปญหา

ทําใหเกิดความเสียหายอะไรครับ ผมคิดวาดีกวาที่จะไปอางวาเปนความเห็นของทานวรพจน มันผดิ

หลักเกณฑ กน็าจะออกเปนอนุไปครับ 

  ประธาน  :  ทานวรพจนอยางนี้ไดไหมครับ ผมคิดวาคณะอนุกรรมาธิการของทานก็คง 

ไมขัดของ หรือทานคิดวาขดัของ เพยีงแตวาตอนนี้ยงัไมไดมีการประชุม ฉะนั้นถาทานคิดวาไมมคีวาม

ขัดของเราอาจจะทาํอยางทีว่าไป แตวาเมือ่เขาประชุมคร้ังหนาของทาน ซึง่จะมเีมื่อไรแลวแต ทานก็ขอ

สัตยาบันของคณะอนุกรรมาธิการไดไหม คิดวาเปนอยางไรครับ 

  นายวรพจน  วงศสงา  :  ขอความกรุณาฟงคุณหมอมาลนิีครับ 

  นางมาลนิี  สุขเวชชวรกิจ  :  คือดวยมารยาทคะ ก็รูสึกไมสบายใจ ถาเปนไปไดทานวรพจน

โทรหาทานนครินทรเลยวาจะใหผานไหม ดีไหมคะ 

  นายวรพจน  วงศสงา  :  ผมไมทราบวาจะติดตอไดไหม คุณอรุณชวยกรณุาโทรหนอย 

ไดไหมครับ 

  นางมาลนิี  สุขเวชชวรกิจ  :  ขอสัก ๑๐ นาท ีโทรหาเลยนะคะ 

  ประธาน  :  ถาติดตอไดไมมีปญหา แตถาติดตอไมไดละ  

  นางมาลนิี  สุขเวชชวรกิจ  :  ไมทราบวาถาหากดิฉันยอม Approve ดวยแลวจะ โอ.เค. ไหม  

ถาเรา ๒ คน Approve จะ โอ.เค. หรือเปลา 

  ประธาน  :  ถาอยางนัน้เชญิติดตอทานนครินทรนิดหนึ่ง 

  นางมาลนิี  สุขเวชชวรกิจ  :  แลวเรื่องที ่๒ จะเรียนทานประธานนะคะ ทีท่านประธาน

มอบหมายภารกิจใหติดตอเร่ืองของการทีจ่ะ Sign contract ภายในวนัที ่๙ ตกลงไดพบอาจารยนครินทร

แลว อาจารยก็บอกวาไดเทาที่จะได ก็คือได ๒ เร่ืองคะ  

 

                      - ๒/๑ 

 

 

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญ                                                       ศิริพร ๒/๑ 

วันเสารที ่๙ มถิุนายน ๒๕๕๐ 

 

  ประธาน  :  ขอบคุณมากครับ ก็เปนเรื่องทีท่านเลขาธกิารสภาผูแทนราษฎรจะไดทํา 

สัญญาตอไป ขอบคุณมากครับ เร่ืองของทานวรพจนกค็งดําเนนิการอยางที่วา คือติดตอทานนครินทร 

ดูกอน และผลเปนอยางไรเดีย๋วเราพิจารณากันอกีท ีฝายเลขาก็ลองไปยกรางหนังสือดวนเลยนะครบั 

สงอะไรไปเวนไวได แตวาเดีย๋วจะเซ็นออกไปเลย และถาไมตองแกหัวขอก็ออกไปไดเลย แตถาแกหวัขอ 

ก็แกบรรทัดขางบนหนอยนะครับ 

  นายมานิจ สุขสมจิตร  :  ขออนุญาตทานประธานครับ อยากพูดเรื่องเดิม คือถา 

อาจารยนครินทร โอ.เค. มนัก็ไมไดหมายความวากรรมาธิการทั้งคณะเขาจะ โอ.เค. ดวยนะครับ ผมวา 

ถาเขียนกลาง ๆ วาเปนอยางนี้ ความเห็นในทางวิชาการเรื่องนี้ ๆ เพื่อนําเสนอคณะอนุกรรมาธกิาร 

พูดอยางนี้ไดไหมครับ ความเห็นในทางวิชาการ เร่ือง ระบบการเลือกตัง้ เพื่อนาํเสนออนุกรรมาธกิาร 

คือก็พูดกลาง ๆ ไว แตเรายงัไมไดบอกวาผานที่ประชุมหรือไมผานอะไรตออะไร  

  ประธาน  :  ความเหน็ทางวชิาการ เร่ือง ระบบการเลือกตั้งสมาชกิสภาผูแทนราษฎร 

เพื่อนาํเสนอ และเราไปเสนอทําไม ปญหาอยูที่ถาเมื่อนําเสนอและเราพรวดพราดไปเสนอสภาทาํไม 

ถาอยางนั้นเอาแคไมบอกวาเสนอ ไมเสนอนะครับ มีความเหน็ทางวิชาการ เร่ือง ระบบการเลือกตั้ง 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญวิชาการเหน็สมควรเสนอเพือ่พิจารณาตอไป  

ใหบอกวาของใคร ไดไหมครับ ทานธิติพนัธุ  

  ผูชวยศาสตราจารยธิติพนัธุ เชื้อบุญชัย  :  ผมกําลงัคิดวาเอกสารชุดนีท้านวรพจน 

เปนคนทําคนเดียวเลยหรือเปลาครับ 

  นายวรพจน วงศสงา  :  หลงัจากที่คุยกันแลวนะครับ คยุกันดวยวาจาคิดวาตองอยางนี ้

แหละ แลวก็ไมมีการประชมุ ไมมีการทําเอกสาร แลวมเีอกสารมาก็ยอ ๆ มันไมลงในรายละเอียด 

ผมก็เลยทําขึน้มาหวังวาจะไดเสนอตอคณะอนุกรรมาธิการทั้งคณะ แตก็ไมไดมีการประชุมกันเลยตลอด 

๒ อาทิตยที่ผานมา  

  ผูชวยศาสตราจารยธิติพนัธุ เชื้อบุญชัย  :  จริง ๆ ผมไมทราบวาจะเสนอลักษณะอยางนี ้

ไดไหมครับวาทานวรพจนเสนอในที่ประชุมแหงนี้ คือคณะกรรมาธิการวิสามัญเลย สวนในเรื่องทีท่าน 

จะไปเสนออีกอันก็เปนอีกอนัหนึ่ง เพราะวาจริง ๆ กรรมาธิการชุดนี้ก็คอื Cover หมดทุกอยางอยูแลว  

อันนีก้็เปนเสนอในนามของทานวรพจน ลักษณะนัน้ครับ 

  ประธาน  :  เชญิทานสดศรีครับ 

  นางสดศรี สัตยธรรม  :  คือถาเราเหน็ดวยกับทานวรพจนก็ไมจาํเปนตองผาน 

อนุกรรมาธกิาร เพราะวาของเรา เรารับรองใหสัตยาบันไดอยูแลวในสิ่งที่อนกุรรมาธิการทํา หรือ  

ทานเปนหนึ่งในกรรมาธกิาร ถาเราเหน็ชอบเรานาจะลงมติไดวา สมควรไหมที่จะสงไปที่ยกรางตอไป 



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญ                                                       ศิริพร ๒/๒ 

วันเสารที ่๙ มถิุนายน ๒๕๕๐ 

 

  ประธาน  :  ถาอยางนัน้กเ็ปนความเหน็ทางวิชาการ เร่ือง ระบบการเลือกตั้งสมาชิก 

สภาผูแทนราษฎร ของ ใสชือ่ทาน ไดไหมครับ  

  นายวรพจน วงศสงา  :  ของกรรมาธิการวสิามัญ  

  ประธาน  :  มนัก็ลําบากอกี พอไปถึงตรงนัน้กลายเปนความเห็นเราเลย 

  นายมานิจ สุขสมจิตร  :  ขอเสนออยางนี ้ในความเหน็ทางวิชาการ ซึ่งนายวรพจนทําขึน้มา 

คณะกรรมาธกิารเหน็วาอาจจะเปนประโยชนกเ็ลยสงมาให โดยกรรมาธิการเปนผูนาํสง  

  ประธาน  :  ฝายเลขา คือหวัขอ เพราะฉะนั้นหัวขอตรงสรุปความเห็นก็ตองเปลี่ยนเปน 

ความเห็นทางวิชาการ เร่ือง แลวก็ของทานไปเลย 

  นายมานิจ สุขสมจิตร  :  ของทานวรพจน ฐานะทานเปนอนุกรรมาธกิาร  

  ประธาน  :  ตรงนีท้ิ้งหมดนะครับ แลวเวลาสงก็สงอันนี ้โดยคณะกรรมาธิการพิจารณาแลว

เห็นวานาจะเปนประโยชน ไมตองไปอางถึงคณะอนกุรรมาธิการ ไดไหมครับ ทานธติิพันธุ 

  ผูชวยศาสตราจารยธิติพนัธุ เชื้อบุญชัย  :  คือจริง ๆ ตรงสวนนี้ผมเขาใจวาทานวรพจน 

อาจจะกงัวลอยูเหมือนกนั กอ็าจจะเปนเขยีนลักษณะอยางนีว้า จุดเบือ้งตนนั้นบอกวาเปนความเห็น 

ของทานวรพจน แตวาอันนี้กไ็ดจากการพูดคุยกับคณะอนุกรรมาธกิารบางทาน แตวาเนื่องจากวาเปนเรื่อง 

เรงดวนแลวเหน็วาจําเปนที่ตองรีบจัดทําตรงนี้ข้ึนมาและก็เสนอขึ้นไปตรงสวนนัน้ คือถาคณะอนกุรรมาธกิาร 

ไมไดสนใจเรื่องวามันเปนงานของเขาหรืออะไรอยางนี้ ทานวรพจนเสนอคนเดียวไดเลย และทนีี้ส่ิงที่กงัวล 

นิดหนึ่งวามนัอาจจะมวีา เปนความเหน็เขาดวยทํานองนี้ครับ  

  ประธาน  :  เดีย๋วผมขอเรียนนิดเดียววา เจาหนาที่รายงานวาติดตอไมไดนะครับ  

เชิญครับทานวรพจน  

  นายวรพจน วงศสงา  :  ในความเปนจริงนัน้ก็ไดประชุมคุยกันหลายครั้ง แลวกม็ีขอเสนอ 

ยอ ๆ ปะหนาเขามา มันยังไมเปนเรื่องเปนราว ไมไดสรุปเอาทัง้หมดที่เราคุยกันมา ผมก็เลยพยายามทําขึน้ 

เพื่อจะเสนอตออนุกรรมาธกิารวา เอาอยางนี ้ๆ ทีพ่วกเราคุยกนั ความจริงผมคิดวามนัเปนผลสรุปแจกนั้น 

มันไมไดมาจากสมองของผมคนเดียว เพยีงแตวาผมทาํในรายละเอียดเทานั้นเอง  

  ประธาน  :  คือถาไมขัดของใชอยางที่วา เดิมผมก็ตั้งใจจะออกไปอยางนี ้คุณหมอมาลิน ี

คิดวาจะมีขอขัดของจากคณะกรรมาธิการไหมที่จะไปประชุมคร้ังหนาและบอกวานี่เหน็ชอบดวย คือถาไป 

อยางนี้ไดผมวาจะงาย 

  นางมาลนิี สุขเวชชวรกจิ  :  นาจะไมเปนไร เพราะวาจากการที่เราคุยกันแลวเราก็สรุปวา 

อยางนี้คะ แตทีนี้เพียงแตวาทานวรพจนเขยีนใหก็กรุณาเขียนใหแลว ถาได Approve วาอะไรตออะไร 

Wording อะไรถูกตอง มนัก ็Complete แตถาไมมันก็ไม Complete เทาไร  



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญ                                                       ศิริพร ๒/๓ 

วันเสารที ่๙ มถิุนายน ๒๕๕๐ 

 

  ประธาน  :  คราวนี้เผอิญเวลาจังหวะมันเรง วนันี้สุดทายที่ตองสงไปอยางที่เรียน ฉะนั้น 

ขอเปนวาโดยที่คณะอนกุรรมาธิการยงัไมไดมีการประชมุ แตวาเราดูแลวเราก็เหน็วา อยางทีท่านชีแ้จง 

ฉะนัน้เราก็ผานไปให แตวาในการประชมุคร้ังหนาอนุกรรมาธิการก็ใหสัตยาบันแกเร่ืองนี้เสยีมนัก ็

จบเรื่องจบราว ฉะนั้นที่เราสงไปวาเปนสรุปความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการก็ไมผิดจากเรื่องดําเนินการ 

ที่ไปใหสัตยาบัน เอาอยางนั้นแลวกันนะครับ เพราะฉะนั้นใชขออันนี้ พอเขาใจแลวนะครับฝายเลขา 

รางหนงัสือใหผมเซ็นเลย เชญิทานมานิจครับ 

  นายมานิจ สุขสมจิตร  :  ทานประธานครับ ผมมีเร่ืองจะขอหารือ คือรางรัฐธรรมนูญตั้งแต 

มาตรา ๕๕ เปนตนไป ถึงมาตรา ๒๙๙ เมือ่กี้นีท้ี่ประชุมก็บอกใหอนุไปดู ๆ อยู คราวนี้ผมคิดวามนัอาจจะ 

ทําไมทันในขณะใหเสร็จทนัในการประชมุคร้ังนี้ เพราะมนัจะเยอะ นอกจากนี้อนกุรรมาธิการที่เหลอือยูนี่ก ็

จะไมครบองคประชุมแลว ไมทราบวาจะหารืออยางไรดี  

  ประธาน  :  ผมคิดวาอนกุรรมาธิการที่ออกไปเดี๋ยวก็คงเขามา  

  นายมานิจ สุขสมจิตร  :  ผลงานจะทําอยางไรครับ กรณีวานี่เขาพิจารณามันคงไมเสร็จทัน 

ในขณะที่เราประชุมกันตรงนีห้รอก  

  ประธาน  :  คงไมยากอะไรที่เราจะบอกวาใหเวลาสักชัว่โมงหนึ่งและเดี๋ยวเรากลับมา 

มันไมยากอะไรอยางนั้น ใชไหมครับ 

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ผมหารือทานประธาน คือเรามีเอกสารทําตามหลกัเกณฑ 

ทุกอยาง เพยีงแตวาวิธีปฏิบตัิเรามาสงใหและเราก็มาแนบหนังสือของทาน ก็สงไปวันนี้แหละ ก็เหมือนกับวา

อนุกรรมาธกิารไดประชุมกอนเราแลว และมาใหเรา จริง ๆ ถึงแมจะประชุมภายหลัง เพราะวาถูกจาํกัด 

ดวยเวลาก็ไมเปนไร แลวก็แนบความเหน็ไปดวย ทานประธานก็คงจะยอมรับในขอคิดเห็นตรงนี้สงไปให 

มันจะไดถูกตองตามหลักการ  

  นายมานิจ สุขสมจิตร  :  ผมอยากเสนอ มอีีกทางหนึง่นะครับ คือกรรมาธิการทีน่ั่งอยูตรงนี ้

ทานใดมีความเหน็ในมาตราไหนก็เสนอไว และก็ฝายอนุกรรมาธกิารที่ประชุมก็รับเอามา และกพ็อถึง 

ข้ันสุดทาย เผือ่มันจะไปเสรจ็เอาตอนเวลาหลงัจากนี้ไปแลวจะมอบหมายใหทานประธานดูไปเลยและก ็

ทําสงไปเลยอยางนัน้ไดไหมครับ 

  ประธาน  :  ความจรงิมันไมนาจะยากอะไรนะครับ ผมไมรู คือขณะนี้เราจะดูเฉพาะฉบบั 

ที่เขาแก ขณะนี้คือเราจะดูเฉพาะมาตราที่เขาแก เพราะมาตราที่เขาไมแก แมเราจะเคยใหความเห็นอะไรไป 

เราก็คงไมกลบัไปแตะแลว เขาถือวาไมเอา ถกูไหมครับ อยางคราวที่แลวเราก็สงไปผิดนะครับ มาตรา ๙๗ 

มาตรา ๙๘ มาตรา ๙๙ ที่ผมเคยบอกวามนัไมเกี่ยวกับมาตรา ๙๙ ใหตัดออก และเวลาสงไปก็ยงัมีอยู  

 



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญ                                                       ศิริพร ๒/๔ 

วันเสารที ่๙ มถิุนายน ๒๕๕๐ 

 

แตไมเปนไร เพราะผมเขาใจเดี๋ยวเปดดูทีม่าตรา ๙๗ มาตรา ๙๘ เขาไมรวมกันใชไหม เขาใจวาเขายังแยก

อยู ผมไมแนใจ เขากย็ังไมแยกก็เร่ืองของเขา จะเห็นไดวามาตรา ๙๙ มันไมเกีย่วกับมาตรา ๙๗ มาตรา ๙๘ 

แตไมเปนไร ฉะนัน้อะไรที่เราสงไปแลวและเขาไมแกก็ตองถือวาเปนเรื่องที่เขาพิจารณาแลวไมเหน็ดวย 

ฉะนัน้ครั้งนี้เราก็คงไมย้าํไปอีก 

  นายมานิจ สุขสมจิตร  :  ก็ดูอยางเรว็ไปเลย 

  ประธาน  :  นาจะเปนอยางนั้น ฉะนั้นเราก็จะดูแตเพียงวาที่เขาแกมาใหมมนัผิดพลาด 

อยางไร ในเรื่องของถอยคาํไมสัมพนัธกับมาตราอื่น แตวาที่จะไปโตแยงในหลักการคงไมใชแลว ไมใชเร่ือง

ของเรา ฉะนัน้มันไมนาจะยากอะไร และเปดดูอันไหนที่แก ทีเ่ขาแกมนัจะทาํใหขัดกบัมาตราอื่นหรือไม 

นาจะเปนอยางนัน้ แลวก็ผมคิดวาเราเจอกนัอีกทีหนึ่งชัว่โมงหนึง่หลงัจากนี้มนักน็าจะได กรรมาธิการ 

นะครับ ชวงนีก้็ปลอยใหอนกุรรมาธิการเขาทาํงานสกัชั่วโมงหนึง่ โดยทานอาจจะอยูชวยเหลือเขาก็ได 

ถาทานไมมีอะไรจะเห็นควรเปนอยางไรครับ ถาอยางนัน้ก็เปดโอกาสให เดี๋ยวเรากลบัมาสักชัว่โมง 

หลังจากนี้ ไมไปไหนก็ชวยเขาได เพราะวายกรางมีซอนกันอีก ตกลงปดประชุมไดไหมครับทานสดศรี  

  นางสดศรี สัตยธรรม  :  ขอเรียนเรื่องอืน่นะคะ คือเนื่องจากตัวเองเปนคณะอนกุรรมาธิการ

เกี่ยวกับกฎหมายลูก ๓ ฉบับ แลวนี่ไดมีการประชุมไปในคณะทาํงานแลว ก็ไดเรียนในที่ประชุมวา 

ทางชุดเราไดมีการทาํไปในเรื่องกฎหมายลูก โดยทานวจิิตรเปนคนดําเนินการ ทางอนุกรรมาธกิารก็มีความ

สนใจมากก็อยากจะขอเอกสารจากทานไปเพื่อจะไดรวมกันพิจารณาแลวก็เชิญดวย จะเชิญรวมกันประชุม 

กับคณะทาํงานของอนกุรรมาธิการเกี่ยวกบัพระราชบัญญัติทั้ง ๓ ฉบับนี้  

  ประธาน  :  ตรวจราง 

  นางสดศรี สัตยธรรม  :  ทีท่านวิจิตรไดทําไปเสร็จแลวดวย แลวก็ถาจะไดมีเวลามนัจะได

เร็วขึ้น ก็เลยตองกราบเรียนในที่ประชุมวาถาหากเปนไปได คือเขาขอไปแลวนะคะ ของทานวิจิตรในเรื่อง 

พรรคการเมือง ขอไปแลว ใหไปแลวนะคะ เมื่อวานนี้ของทางดาน สส.  สว. ก็เหน็วาอยากจะประชมุรวมกับ

ทางคณะทาํงานของทานวิจติรอีกทีหนึ่ง  

  ประธาน  :  ไมนาจะมีปญหาอะไรใชไหมครับทาน 

  รอยตรี วิจิตร อยูสุภาพ  :  ผมเขาใจวาผมเสนอไปหมดทัง้ ๓ ฉบับ ผานทานไปแลวนะครับ 

  ประธาน  :  และเราเสนอสภาแลวใชไหมครับ ผมคิดวาอยางนัน้  

  นางสดศรี สัตยธรรม  :  ในเรื่อง สส.  สว. เมื่อวานนี้คณะทํางานกน็ัง่ทาํงานกันวา 

ถาเปนไปไดเรามาพูดคุยกนักับทางฝายวชิาการดวย เพราะยงัมีปญหา ไหนจะเรื่องการคํานวณนี่ดวย 

เพราะวาเมื่อวานนี้ประธาน กกต. ก็เขามารวมประชุม เรากําลงัคิดกันวามันจะเกิดปญหาอุปสรรคอะไรไหม 

แบงเขตอะไรตออะไรนี่กําลังพิจารณา ถามีการประชุมรวมกนักับของทานวิจิตรก็อาจจะมีได 



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญ                                                       ศิริพร ๒/๕ 

วันเสารที ่๙ มถิุนายน ๒๕๕๐ 

 

  ประธาน  :  ทานวิจิตรคงไมขัดของอะไรนะครับ ถาอยางนัน้ในเรื่องของการตรวจราง 

รัฐธรรมนูญนี่เราเปดโอกาสใหอนกุรรมาธิการทําไปสักชั่วโมงหนึง่เรากลบัมา เอาเปนวา ๕ โมงครึง่เปน

อยางไรครับ ชัว่โมงหนึ่งทานนาจะเสร็จ แตวาถาทานกรรมาธิการคนไหนไมมีกิจธุระจะชวยเหลือ 

ใหความเหน็แกคณะอนุกรรมาธิการก็คงจะขอบคุณครับ เชิญทานมาลนิ ี

  นางมาลนิี สุขเวชชวรกจิ  :  ทานประธานนิดเดียวคะ คอืวาเนื่องจากวาขางนอกเสยีงสตรี 

มาคุยกนัมากเลยวา เร่ืองของการให รีเสิรฟ ฟรีส ใหกับสตรี มีทางเปนไปไดหรือเปลาคะ 

  ประธาน  :  ก็ใสไวแลวในบญัชีรายชื่อใหมีสตรีดวย 

  นางมาลนิี สุขเวชชวรกจิ  :  ๒๐ เปอรเซน็ตหรือคะ ใกลเคียงกนัหรือคะ ขอบพระคณุคะ 

  นางสดศรี สัตยธรรม  :  ดิฉันไดเรียนในทีป่ระชุมแลววา สมมุติผูชายมีรอยคน ของผูหญิงก็

นาจะ ๙๙ แตถาทานไปกําหนด ๒๐ เปอรเซ็นตเราตองพดูกวาง ๆ ไวอันนีก้็นาจะเปนการชวย คือการ

กําหนดเปอรเซ็นตชัดเจนลงไปจะมีปญหาในทางปฏิบัติ ถาเกิดไมไดเราตองไปเอาใครมา ซึง่จะเกิดปญหา 

วาคุณภาพของผูหญงิจะไมได แตไมสามารถพูดไดมากกวานัน้เดี๋ยวจะไปดูถูกผูหญิงคนอืน่เขาดวย 

ก็คิดวาถากาํหนดตัวเลขจรงิ ๆ แลวจะเกดิปญหาอยางที่วา เราก็คงไปจับคนโนนคนนี้เขามาแลวก็ 

การคัดเลือกอะไรตาง ๆ มนัจะไมไดคุณภาพ และเขายิง่ดูถูกผูหญิงอยูดวย  

  ประธาน  :  ถาอยางนัน้ก็คงตองเชิญฝายอนุกรรมาธกิารชวยดําเนินการหนอยนะครับ 

๕ โมงครึ่งเราจะประชุมกรรมาธิการอีกครั้ง  

  นายมานิจ สุขสมจิตร  :  ทานประธาน ทานสดศรีขอเปนบายโมง 

  ประธาน  :  คือบายโมงก็ได ผมไมมีปญหาหรอก  

  นายวรพจน วงศสงา  :  เทีย่งขอใหกลับมากินขาวทีน่ี่ กินขาวเสร็จก็ประชุมเลย 

  ประธาน  :  ก็ไดไมมีปญหา โอ.เค. ครับ  

 

เลิกประชุมเวลา  ๑๐.๒๕  นาฬิกา 

 

กลุมงานชวเลข ๑  

สํานักรายงานการประชุมและชวเลข  

   


